



ข่าวคณะกรรมการการแก้ไขปัญหานี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร

โทรศัพท์ ๐๒ ๒๕๔๒๗๐๓-๔ โทรสาร ๐๒ ๒๕๔๒๗๐๓ E-mail debt25.2562@gmail.com

วันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๓๐๔ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา คณะกรรมการการแก้ไขปัญหานี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่อง สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการการแก้ไขปัญหานี้สินแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒) การเดินทางศึกษาดูงาน เรื่อง การติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหานี้สินนอกระบบ และหนี้สินเกษตรกร ระหว่างวันศุกร์ที่ ๒๔ ถึงวันเสาร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดชลบุรี และการพิจารณาเรื่องร้องเรียนสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้



๑. พิจารณาเรื่อง สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการการแก้ไขปัญหานี้สินแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒)

ที่ประชุมรับทราบ และมีมติเห็นชอบสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการการแก้ไขปัญหานี้สินแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒)

๒. พิจารณาเรื่อง การเดินทางศึกษาดูงาน เรื่อง การติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหานี้สินนอกระบบ และหนี้สินเกษตรกร ของคณะกรรมการการแก้ไขปัญหานี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร ระหว่างวันศุกร์ที่ ๒๔ ถึงวันเสาร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดชลบุรี

ที่ประชุมมีมติให้คณะกรรมการเดินทางศึกษาดูงาน เรื่อง การติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหานี้สินนอกระบบ และหนี้สินเกษตรกร ระหว่างวันศุกร์ที่ ๒๔ ถึงวันเสาร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความคืบหน้า รับฟังความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และผลการดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหานี้สินนอกระบบ การป้องกันและปราบปรามผู้กระทำความผิด ตลอดจนผลการแก้ไขปัญหานี้สินเกษตรกร จากหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง



ข่าวคณะกรรมการการแก้ไขปัญหานี้สินแห่งชาติ

สภาผู้แทนราษฎร

โทรศัพท์ ๐๒ ๒๕๔๒๗๐๓-๔ โทรสาร ๐๒ ๒๕๔๒๗๐๓ E-mail debt25.2562@gmail.com



ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการต่อการดำเนินงานในปี ๒๕๖๓

(๑) การดำเนินงานในปี ๒๕๖๓ ของคณะกรรมการซึ่งจะเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากปี ๒๕๖๒ คณะกรรมการควรมุ่งมั่น และเพิ่มบทบาทการให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในระดับนโยบายไปยังรัฐบาล และหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ เพื่อเป็นการผลักดัน ขับเคลื่อน และติดตามการดำเนินงานของฝ่ายบริหารให้สามารถตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหานี้สินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อสถานการณ์ ตลอดจนควรเร่งรัดการดำเนินนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหานี้สินให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะนโยบายเกี่ยวกับการพักชำระหนี้ให้แก่เกษตรกร หรือกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เป็นต้น

(๒) คณะกรรมการควรพิจารณาศึกษา ติดตาม และตรวจสอบกรณีปัญหานี้สินของลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) อย่างต่อเนื่อง และควรให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการการชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้เกิดการนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหานี้สินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่มีประสิทธิภาพต่อหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ

(๓) กรณีการพิจารณาศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหานี้สินข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการจะติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหานี้สินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนพิจารณาตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาเรื่องดังกล่าวในโอกาสต่อไป

(๔) จากการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของประชาชนที่คณะกรรมการได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตลอดปี ๒๕๖๒ พบว่า ประชาชนบางส่วนได้รับความเดือดร้อนจากการดำเนินงานตามกระบวนการทางกฎหมาย เนื่องจากขาดความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการและขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดโดยเฉพาะในชั้นบังคับคดี ตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล เป็นเหตุให้ลูกหนี้ต้องสูญเสียทรัพย์สิน ที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัย ดังนั้น คณะกรรมการควรมีการพิจารณาทบทวนบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเผยแพร่ สร้างองค์ความรู้ ด้านกฎหมาย และให้คำแนะนำทางกฎหมายให้แก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนสามารถปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมายได้อย่างถูกต้องต่อไป

(๕) การแก้ไขปัญหานี้สิน ประชาชนซึ่งเป็นลูกหนี้ไม่ควรปล่อยให้ถึงขั้นตอนการบังคับคดี ตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง เนื่องจากหากเป็นกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาและดำเนินกระบวนการบังคับคดีแล้ว จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย การแก้ไขปัญหานี้สินจึงควรทำก่อนมีการฟ้องร้องดำเนินคดี โดยอาจเป็นการเจรจา หรือวางแผนการชำระหนี้ ซึ่งจะเป็ประโยชน์ต่อลูกหนี้มากกว่า

(๖) กรณีการติดตาม แก้ไขปัญหานี้สินนอกระบบ คณะกรรมการควรติดตาม ตรวจสอบ อย่างใกล้ชิด โดยควรมีการแนะนำ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนดำเนินการแจ้งความต่อเจ้าพนักงาน ตำรวจ หรือร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานในพื้นที่และใกล้ชิดประชาชนเพื่อขอความช่วยเหลือ นอกจากนี้ ควรมีการประชาสัมพันธ์บทบาทของคณะกรรมการแก้ไขปัญหานี้สินแห่งชาติให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการให้ความช่วยเหลือจากคณะกรรมการได้



ข่าวคณะกรรมการการแก้ไขปัญหานี้สินแห่งชาติ

สภาผู้แทนราษฎร

โทรศัพท์ ๐๒ ๒๕๔๒๗๐๓-๔ โทรสาร ๐๒ ๒๕๔๒๗๐๓ E-mail debt25.2562@gmail.com

๓. การพิจารณาเรื่องร้องเรียน จำนวน ๒ เรื่อง

คณะกรรมการการมีมติให้ส่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความช่วยเหลือ และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องและคณะกรรมการทราบต่อไป

การประชุมครั้งต่อไป คณะกรรมการได้กำหนดให้มีการประชุมในวันพุธที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๓๐๔ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา เพื่อพิจารณาเรื่อง ปัญหาการเป็นหนี้ภาษีอากร โดยเรียนเชิญอธิบดีกรมสรรพากร เข้าร่วมประชุมชี้แจง

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการแก้ไขปัญหานี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร
กลุ่มงานคณะกรรมการการแก้ไขปัญหานี้สินแห่งชาติ
สำนักกรรมการ ๑
วันพุธที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อมูล ณ เวลา ๑๒.๑๕ นาฬิกา